

cách làm cv xin việc, cover letter cho sinh viên đi làm thêm

Thế là chào các bạn mình là linh đây mà chỉ muốn các bạn đã quay trở lại với số thứ 2 của thất nghiệp chieu trong tuần trước thì mình đã chia sẻ với các bạn về những cái tiêu chí mà các bạn có thể suy nghĩ đến lựa chọn Xem mình sẽ offline vào công việc nào tiếp theo và cho biết lần này chúng mình sẽ cùng tìm hiểu Xem là cách để làm một cái cv cho sinh viên của mình, áp lai làm thêm như thế nào và để những cái chia sẻ này trở nên dễ hiểu cũng như là dễ áp dụng hơn thì chúng mình sẽ vừa nói và vừa làm một cái cv của riêng mình luôn nhé. OK bây giờ nếu như các bạn đã sẵn sàng rồi thì chúng mình sẽ bật in trô lên và bắt đầu vào với những cái bí kíp để làm cv của riêng mình, á.

Như sẽ. Sau mấy ngày thì mình sẽ gợi ý cho các bạn về 4 nguyên tắc quan trọng nhất để làm một cái cv đầu tiên đó chính là lựa chọn style cho cái cv của mình. Thứ 2, đó chính là mình sẽ viết những cái nội dung gì vào trong đó. Thứ 3 là những nguyên tắc về phần trình bày và thứ tư là những lưu ý cực kỳ quan trọng để gửi cv đi nhé đầu tiên lựa chọn một cái style phù hợp cho cv của bạn để mình giải thích vì sao việc này lại quan trọng trong cái video lần trước thì mình đã nói với các bạn rằng là. Cái việc mà các bạn nghiên cứu cái giá trị cảm tính khi các bạn up lên một công việc, nó sẽ giúp các bạn có một cái bước này cực kỳ quan trọng trong 2 cái bước tiếp theo, đó là làm cv và phỏng vấn. Nếu như các bạn không nhớ nhưng mình đã gợi ý về những thông tin đó như thế nào thì có thể Xem lại video ở trên này. Mỗi công ty nó sẽ có một cái văn hóa làm việc riêng và họ sẽ prefer. Họ sẽ ưu tiên. Họ sẽ có thiện cảm với những cái ứng viên có cùng cái văn hoá làm việc với họ. Cái điều mà bạn cần làm đó là. Hiểu rõ được Xem là mình cần mình cần show ra cái điểm gì để có thể hiện thực sự cảm thấy có thể cảm với bạn ngay từ cái bước nhìn cái cv của bạn rồi thì đó là cái vai trò quan trọng của việc lựa chọn style cái style này. Nó sẽ đến từ cv bạn chọn cái màu, bạn chọn cái phần hình ảnh các bạn cho vào và cuối cùng là cái phong chữ cái công việc sắp tới offline là một công ty, một agency về marketing. Họ sử dụng cái bộ nhận diện màu xanh hôm trước thì tương đối cứng cáp và đặc biệt là họ có một cái website ở trên đó thì khi mà mình Xem thì mình thấy cái ảnh nhân viên ấy không mặc đồ kiểu áo vest cà vạt. Nhưng nó cũng khá là nghiêm túc nhưng mà mọi người lại tạo nên cái dáng kiểu rất là trẻ trung, năng động, nhiệt huyết thì OK. Bây giờ hình dung là đây sẽ là một cái

agency mà họ có rất nhiều người trẻ. Thậm chí tờ của mình, phụ nữ rất trẻ, họ sẽ rất thích những cái người mà có một cái nguồn năng lượng tốt, đặc biệt là mình áp đặt. Vậy chỉ ước ao có một cái vị trí tiếp xúc khách hàng, mình cần vả ra một cái nguồn lương thiện cảm để khách hàng họ thích mình. Vậy thì mình sẽ lựa chọn một cái style cv như thế nào? Trước tiên thì mình sẽ nói về việc mình là cv ở đâu, nhiều kênh khác nhau để làm một cái cv, những cái trang web cung cấp cơ. Là taxi bên ibox build cầu kỳ hơn thì làm= workshop thôi. Đại diện hạ mình dùng một cái công cụ gọi là căn va thien thien can va thì mới com. Ở trên calvar thì nó có sẵn một cái phần đấy là phần xử lí lịch. Các bạn chỉ cần bấm vào đây là bạn sẽ tạo ra được một cái bạn xử lí lịch. Cá nhân mình thì mình thích một cái á ở template, nó phải hợp với cả phong cách của công ty. Thế nên mình thường sẽ dùng một cái màu và cái công ty mà công ty thì có. Fanpage là màu xanh nhưng mình sẽ search từ khóa blue thì tìm cái mẫu như cái mẫu màu xanh á. OK, mình nghĩ là mình sẽ dùng cái mẫu này. Đạt. Thích nghe này. Màu xanh nhạt là sinh xong chưa cũng ok, có một lưu ý nhỏ là trong cái lần này thì mình sẽ làm một cái cv= tiếng anh. Thực ra thì cái việc mà làm cv= tiếng anh hay tiếng việt nó phụ thuộc vào cái yêu cầu của cái công ty của bạn. Thường thì ví dụ như là khi mình nhận được một cái gi đi= tiếng anh thì mình cũng sẽ làm một cái= tiếng anh. Riêng visa này thì mình sẽ làm sub tiếng anh như các bạn không cần làm việc tiếng anh thì các bạn chỉ cần theo dõi những cái thông tin liên quan về nội dung thì thôi nhá. Còn những cái việc mà cách điệu từ ngữ thì thấy bỏ qua cũng được. Ôcar sau khi mà mình đã lựa chọn template và một khung chữ ok rồi mình sẽ đưa hình ảnh vào cv xin lưu ý là không phải công việc nào cũng yêu cầu các bạn đưa hình ảnh vào. Thường thì chỉ những công việc mà có yêu cầu trong khi đi hoặc là một công việc mà các bạn biết rằng là cái tính chất của nó liên quan đến ngoại hình của mình thì các bạn mới nên đưa hình ảnh vào thôi thì ở trên galva, các bạn chỉ cần tải hình ảnh của các bạn lên và phần nội dung tải lên sau đó thì kéo nó vào cái ô ảnh bên này lại được rồi mình sẽ dùng ảnh này. Chúng ta lên tiếng. Ở hình ảnh của các bạn sử dụng ý thì nên là một cái hình ảnh trông nó nghiêm túc một tí, nghĩa là nó không quá phở nó trẻ trung hoặc là nghiêm túc. Nó phụ thuộc vào cái phong cách, cái tinh thần mà công ty hướng tới. Mục bạn đã chọn ở đầu và thứ 2 là mình lưu ý các bạn không dùng ảnh thẻ nhá thực sự luôn ảnh thẻ của mình đã xấu thì chớ xong rồi lại còn mờ mờ ở Bắc Kinh này đi thôi, mình đã chỉnh một số thông số để nhìn cái này vừa bật lên một tí đúng không ạ? Thì mình sẽ cho ảnh yêu.

Bây giờ chúng mình cũng là số 2, đó chính là đi đến những cái thông tin vào cái cv này, mình sẽ vừa làm và vừa nói với các bạn những cái lý của mình nhá đầu tiên là

phần thông tin cá nhân trong phần contact information đây này. Mình chỉ để thông tin thứ nhất là về số điện thoại đó mình sẽ điền thông tin của mình vào đây để số phận của mình. Thứ 2 là địa chỉ email. Nếu như các bạn có một cái trang linkskin rất mạnh thì các bạn hãy để thêm cái tài khoản link skin vào đây nhé. Và cuối cùng là một cái kênh social. Thì cái này nó như thế này. Ví dụ như các bạn áp vào những cái vị trí liên quan đến content creator, hoặc là những cái vị trí mang tính chất resort là nhiều thì các bạn nhất định phải để một cái kênh blog hoặc là youtube hoặc là facebook hoặc là Instagram của các bạn mà nó show được đặt trên đó thì hãy để link vào đây. Còn nếu không, nếu như các bạn chỉ nhưng mình dùng một cái facebook xong rồi có các bạn kết bạn xong rồi tường che với cái vợ vẫn trên đấy thì cũng không nên không cần cho vào cũng được. Trong cái mẫu này thì nó có một cái file personal detele. Hay là một số mẫu khác thì hay dùng cái từ đơn giản hơn là bao. Đây là cái phần mà các bạn sẽ biết cái thông tin như kiểu là mình là một người hướng ngoại, mình chăm mình rất là chăm chỉ và mình muốn cái này cái kia hoặc là một số bạn thì sẽ trích dẫn một số câu nào đấy, kiểu quần mà bạn tâm đắc sau đó đến thời điểm này thì mình khuyên các bạn là bỏ đi, mình lại vào đấy, nó không mang lại một cái giá trị nào đó đặc biệt cho cái cv này ạ, cho nên mình cũng bỏ qua và mình sẽ thay vào đó thì mình sẽ viết gần đây là phần notice. Cái phần này có rất là nhiều mẫu, mọi người hướng dẫn là hãy viết những cái kiểu như là muốn làm việc trong một môi trường năng động để học hỏi thêm nhiều kỹ năng, phát triển những kỹ năng của mình. Nhưng với cá nhân mình, bởi vì các bạn là sinh viên, các bạn đang đi làm part time, người ta sẽ đào tạo các bạn rất là nhiều. Có một cái vấn đề, một cái nỗi lo là rất nhiều. Bạn sẽ kiểu làm việc 1 2 tháng hoặc 2 3 tháng. Các bạn học hỏi chứ mình xong rồi các bạn để việc với mình một cái ộp thuyết phục nhất để vào đây đó chính là một lời hứa hẹn là sẽ làm việc lâu dài với cái cam. Ở sao EC? Tên công ty. Ở Indonesia. Đáp đơn giản, ngắn gọn thể hiện rằng là mình sẽ làm việc ở đây ít nhất là 1 5 nữa, mình sẽ muốn trở thành official mình muốn trở thành nhân viên chính thức của họ và mình có nhắc lại tên họ một lần nữa để tạo thiện cảm thì đây là bí kíp của mình. 3 trong cv này là về vấn đề học vấn thì cá nhân mình mình sẽ biết rất đơn giản thôi. Mình sẽ viết là đây là tên trường ở các nefeli dùng in communications với báo chí và tuyên truyền. Ở ngành ở articulation quan hệ của chú quảng cáo thời gian ở 2, 0, 18 đến 2, 0 a. Nhưng mà các bạn ở có áp lực công việc làm mang tính chất học thuật hơn một chút là các bạn có một cái thành tích rất là đặc biệt trong trường học, ví dụ như là các bạn tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học này, hoặc là một cái hội thảo nó. Đặc biệt các bạn mới lên cho vào đây nhé. Tiếp theo là một cái phần rất quan trọng, nhưng mà mọi người thì đôi khi các bạn gặp khá nhiều rắc rối về phần này, đó chính là

phần skill rất là liệt kê những cái kỹ năng của bạn. Mình xin lưu ý rằng là một cái nguyên tắc quan trọng nhất nhất nhất ở đây là các bạn chỉ được phép liệt kê những cái kỹ năng liên quan đến công việc. Ngày trước thì mình thường mong một cái sai lầm mà mình biết là rất nhiều người mắc phải. Đó chính là liệt kê rất nhiều những kỹ năng mềm, ví dụ như là kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý công việc. Vân vân, đó sẽ là những cái kỹ năng các bạn phải show được ra trong phần kinh nghiệm làm việc nhà tuyển dụng, họ sẽ tự đọc được rằng là à bạn ấy, bạn ấy đã làm những việc này, bạn ấy sẽ ko thấy kỹ năng này. Ngoài ra còn một điểm nữa mình cũng không làm nữa, đó chính là mình không đánh* hoặc là dùng những cái thanh tải từ không đến 100% để thể hiện cái sự nhuần nhuyễn cái sự skillfull của mình bởi vì. Mình nhận ra là mình không nên tự đánh giá cái đó, ok? Bây giờ thì mình sẽ liệt kê những cái kỹ năng mà mình có ở đây. Kỹ năng đầu tiên, một kỹ năng mà nhất định các bạn phải cho vào cái đấy còn liên quan đến ngoại ngữ. Nếu như các bạn có một cái, một cái= cấp, ví dụ như là= chứng chỉ toEIC, chứng chỉ IELTS stable thì các bạn có thể liệt kê vào đây. Còn nếu như không thì các bạn có thể dùng những cái từ hoặc 3 mức là basic, intermix và eden. Mình sẽ để ở đây của mình là internet ở các kỹ năng liên quan đến Microsoft. Google drive và cuối cùng là một số những cái kỹ năng mà khá quan trọng và sẽ hỗ trợ nhiều cho công việc của mình theo kiểu nó quay dựng, chỉnh sửa hình ảnh ở thì ở đây mình sẽ có aatrox, photoshop, premiere và industries. Một lưu ý quan trọng nữa là các vị trí kiểu design hoặc là content quay dựng chỉnh sửa video hình ảnh thì mình rất rất khuyến khích các bạn rằng là phải làm thêm một cái portfolio nữa, liệt kê ra những cái sản phẩm bạn đã làm trước đó gửi kèm vào cùng với cv. Thì nó sẽ là cái phần minh chứng cho cái skill mà các bạn liệt kê ở đây. Chúng mình sẽ sang phần quan trọng nhất của cái cv này. Đó chính là phần kinh nghiệm làm việc thì mình sẽ load ra một số những cái nguyên tắc quan trọng để các bạn có thể viết cái phần đầu tập. Cách tốt nhất đầu tiên, các công việc phải được trình bày thứ tự từ gần nhất tới xa nhất thứ 2. Chỉ những cái công việc có những cái kỹ năng có cái kinh nghiệm hoặc là nó có liên quan đến cái lĩnh vực mà bạn subscribe và sắp tới có những cái công việc mà nó không liên quan đến. Ví dụ, trước đây mình từng đi dạy mình từng. Là một quán cà phê thì cái đấy nó không cần thiết. Nó không hỗ trợ cho cái này cả thì mình bỏ qua cái thứ tự mà trình bày ở trong cái phần này ý nó sẽ có những mục sao. Đầu tiên là các bạn sẽ phải viết về cái vị trí bạn đã làm thì cái của mình sẽ là. Ước ao. Cao tip ok tiếp theo là tên công ty hình như các bạn đang là một công ty nhỏ và mọi người không biết nhiều về nó, các bạn hãy suy nghĩ đến việc là viết thêm một cái dòng mô tả ngắn, ví dụ như là đây là từng là một cái startup gọi vốn thành công ở shark tank, hoặc là có họ sở hữu các thương hiệu này rất là nổi,

chẳng hạn như vậy ngắn thôi và- bên cạnh. Thế là thời gian làm việc ok tiếp theo sẽ là phần những cái kỹ năng và những cái công việc mà các bạn đã làm. Nói thật, đây là một cái phần mà các bạn cần dùng tất cả sự tinh tế của mình để biết hay không, bởi vì nó rất quan trọng. Sau đây sẽ là một số nguyên tắc mà mình hay dùng. Thứ nhất, các bạn nên sử dụng những cái từ như cái động từ mà cái j họ viết họ đã đề cập rồi. Cá nhân mình thì mình thích dùng những cái từ là động từ nguyên thể, nó tạo một cái cảm giác chuyên nghiệp và mạnh mẽ hơn. Ngày trước thì mình hay viết là kiểu động từ danh động từ kiểu văn minh ý kiểu researching rxiv, nhưng mà bây giờ mình thấy nó không cần thiết nữa và nó cũng vô tình thì làm cái cv của mình bị dài hơn để thể hiện được cái trình độ tiếng anh của các bạn thì các bạn cũng nên đầu tư vào việc tìm những cái từ ngữ mà nó tương đối khó hơn một chút cá nhân mình thì mình lên. Browse để tìm cái từ đồng nghĩa, ví dụ như là thay vì biết là bik lens thì mình sẽ viết là x men. Rennes. Nghĩa là extreme brelade. Có một lưu ý nữa là với cá nhân mình thì mình thường tránh dùng những cái từ ờ hơi mờ nhạt một tý, ví dụ như là support hoặc là participant mình biết rằng là khi mà các bạn đi làm sinh viên ấy thì cái việc mà các bạn chỉ được support hoặc là chỉ là pa ty cp in một cái hoạt động đấy thôi nói chuyện không thể tránh được. Tuy nhiên rằng là có cách nào để cho cái đấy nó bớt đơn giản đi không? Mình hay dùng từ oxid tức là hỗ trợ đã cái từ axit này thực tế được dùng trong rất nhiều những cái xịn sau khi mà các bạn này viết sau về cái phần kinh nghiệm làm việc rồi thì các bạn nên bổ sung một phần nữa rất là quan trọng, đấy là phần stresemann. Ở trên đoạn chị Giang nói rằng là các bạn làm những việc này thôi, còn các bạn làm tốt hay không thì không biết. Nếu như các bạn có một cái số liệu chứng minh thì hãy đưa nó vào đây, ví dụ như là ở công việc mình làm IO mình có thể ghi là cho nhưng mà ở inpage in to report an stomatanthes kinh đó thì đấy là cách mà mình biết về cái chip của mình. Ngoài ra thì sẽ có những cái công việc mà nó không có số liệu để chứng minh như vậy, bạn có thể miêu tả nó một cách khá là đại diện, ví dụ như là bạn đã xây dựng được một cái văn hóa nội bộ công ty. Ra mạnh mẽ và đoàn kết và mọi người hiểu nhau hơn nhiều, chẳng hạn thì đấy cũng là một cái điều cày cho vào trong một cái cái chip này. OK, vậy là chúng mình đã làm xong phần về kinh nghiệm làm việc và bây giờ chúng ta sẽ đến một cái phần mà đối với một số bạn sinh viên thì đây là một cái phần rất quan trọng. Đó chính là phần activity, tức là những cái hoạt động mà mọi người đã tham gia trong quãng thời gian mọi người sinh viên ở thực sự mà nói, đối với sinh viên như mình thì cái việc mà các bạn tham gia được những cái hoạt động ngoại khóa nó cũng thể hiện được rất nhiều chứ không phải là không. Nhưng mà đưa vào đây hiện nay chưa hợp lý. Thì với cá nhân mình, á nguyên tắc của mình là mình chỉ đưa vào những cái hoạt động mà nó nó

thể hiện và nó bổ trợ những cái kỹ năng mình đang có công việc ước ao của mình liên quan rất nhiều đến cái mạng về organising, nghĩa là cái mình phải sắp xếp mình phải tổ chức công việc cho các team thì có một cái kinh nghiệm. Ngày xưa mình từng làm chủ tịch câu lạc bộ hoặc là trưởng ban tổ chức đối ngoại của câu lạc bộ khác thì nó là những cái kỹ năng rất là tốt để có thể show off ở đây thì mình sẽ liệt kê nó vào phần activity thì đó đó là cách mà mình viết cái phần activities trong cv cá nhân của mình. Và thường thì mình sẽ cố gắng, không phải là quá dài ờ. 2 việc là quá nhiều rồi.

Và tiếp theo chúng mình sẽ đến với phần thứ 2 là phần trình bày thì tại sao phải quan trọng? Bởi vì một cái cv các bạn có nội dung hay đến đâu? Nhưng các bạn trình bày thiếu chuyên nghiệp thì cũng mất điểm rất là nhiều và sau đây là một số nguyên tắc của mình. Nguyên tắc thống nhất, nguyên tắc một trang mình luôn làm mọi thứ mình làm mọi cách làm sao để cái phần trình bày của mình nó chỉ là một trang thôi thứ 2 là những cái nguyên tắc liên quan đến vấn đề chính tả, đặc biệt là các bạn sinh viên= tiếng anh thì sau khi bạn làm sao mình có một lời khuyên là các bạn hãy lên những cái trang để chết. Về cái ngữ pháp và từ vựng cá nhân mình thì hay mình hay dùng cái gì, cái là gì? Vai trò của greetings to mình sẽ copy past cái phần mình đã viết vào đây để mình kiểm tra lỗi chính tả Xem là nó có vấn đề gì không? Nếu như có lỗi, nó sẽ suy xét trong một cách sửa luôn thứ 3. Độ lớn của các tiêu đề phải cân= với nhau, việc giãn cách dòng và các phần rồi là các bạn phải căn thẳng lề. OK bây giờ coi như chúng mình đã làm sao một cái cv thật là xinh đẹp, thật là chỉn chu với cả nội dung cả về hình thức. Việc của mình bây giờ là sẽ gửi cái cv đó đi. Có những nguyên tắc nào để gửi cv? Tại sao gửi cv lại quan trọng cái thời gian mình làm cho mình đã thực sự rất stress khi mà kiểu đấy là một cái tên tốt hơn thế nhưng mà cái email bạn gửi lại kiểu gửi một cục không hề có một dòng nào đằng trước gửi cv, không có tiêu đề mail, hoặc là những cái lỗi khác mà mình sẽ liệt kê ra đây để các bạn tránh nhớ. Nguyên tắc đầu tiên của mình đó chính là luôn luôn gửi file ở dạng pdf. Mình không cần biết các bạn làm= taxi v hay làm= wordpress hay là= căn va hay= bất kỳ một công cụ nào. Các bạn luôn luôn phải gửi file xuống dạng pdf, bởi vì khi mà bạn gửi cho họ thì họ vừa có thể mở lại cái link bạn dẫn ra và cái thứ 2 là file pdf thì không thể chỉnh sửa được. Nếu như bạn gửi file word chẳng hạn dùng word 2, 0, 13 để làm nhưng máy hr của bạn cài word 2, 0, 17 chẳng hạn. Thế thì khi mà mở ra nó sẽ bị lỗi phông nó nhảy dòng nó sẽ gây ra loạn hết cả lên cho nên là. Quyết định về gửi file pdf các bạn nhé nó thứ 2 đó chính là đặt tên file khi mà mình làm hết rồi nhé thì mình sẽ phải tải cái cv của các bạn xuống, sau đó mình gửi nó cho leader hoặc là mình up nó lên một cái

nơi làm việc một cái ở page nào đó của công ty và cái việc mà kiểu có những cái cv nó cứ tên là cv ấy, mình rất là khó tìm thế thì một nguyên tắc đó là phải đổi tên cv và hãy để tên cv theo cấu trúc, nếu như mà trong họ có yêu cầu thì làm theo, còn nếu không thì hãy áp dụng công thức là ngọc vuông. Có vị trí đúng hông vuông và tên của bạn ví dụ như của mình mình sẽ để tên là ở coi clip ghi vậy thôi. Tiếp theo chúng mình sẽ nhìn vào địa chỉ email mà bạn dùng để gửi. Hãy lựa chọn một cái email không trẻ trâu mình biết là ngày xưa có một số bạn thì mọi người có lập những cái email kiểu quần sinh 1 2, 3 a cònggmail.com. Thế nhưng mà khi mà các bạn dùng cái email để xin việc ấy thì cảm giác nó rất buồn cười ấy. Nó rất là trẻ con, nếu như đang dùng một cái như vậy thì hãy đổi email đi nhé. Cái thứ 2 đó chính là ảnh đại diện của email, đừng để ảnh đại diện là hình con chó, con mèo. Cây cỏ hoa lá phong cảnh thì nói chung là các bạn nên chọn một cái ảnh đại diện mà nó chính là cái khuôn mặt của bạn ở một góc chính diện để nhìn. Nói chung là nó không cần quá nghiêm túc nhưng mà nó cũng phải trông 9 chắn, một chút và một lưu ý quan trọng nữa đó chính là về phần chữ ký. Một cái email có chữ ký sẽ giúp các bạn trở nên chuyên nghiệp gấp 1000 lần một chữ ký này thì nó hoàn toàn có thể chỉ là dạng thông tin liên lạc bình thường. Cái này thì các bạn chỉ cần lên Google search, cách tạo chữ ký cho email và nó sẽ có thể tạo một cái mặc định cái bạn gửi email đi bất kỳ đâu đều có chữ ký ô tô đó. Nếu như các bạn thích những cái gì đó đặc biệt hơn một chút. Thì có những cái công cụ sẽ giúp các bạn tạo một cái mẫu chữ ký mà có cái ảnh có cả cái dấu gạch nói chung là rất là xịn. Nhưng vì thứ tư trong phần gửi cv là chính liên quan đến phần cover letter, tức là cái email mà các bạn sẽ gửi cái cv của bạn. Cover letters có 2 dạng, một dạng là tiêu chuẩn kiểu professional, một dạng thứ 2 là dạng grip có một cái công thức chung mà mình hay dùng để viết con bellentre đầu tiên sẽ là phần bìa nếu như bạn biết tên của hr hoặc tên của cái người mà các bạn sẽ gửi, các bạn sẽ đến mr hoặc là miss. Nếu bạn không biết thì hãy điền tên công ty vào đây. PS pen tim sau đó thì các bạn cứ giới thiệu ngắn về bản thân, nếu như các bạn có thể thì hãy nhắc một chút thông tin về việc là các bạn biết được cái tin tuyển dụng này đến từ đâu không thực sự bắt buộc, nhưng nó sẽ giúp những cái người làm hr như mình ngày xưa đo lường được là cv này đến từ đâu, nghĩa là cái kênh nào là kênh tín hiệu quả và sau này là những cái công việc khác của mình. Đơn giản hơn nên là các bạn hãy làm thế nhé lần sau sẽ là cái phần mà các bạn nói rất ngắn gọn về những cái kinh nghiệm mà bạn đã làm được đó và các bạn bầu nó lên. Cái kiểu ở converter thứ 2 là cái kiểu làm một cái kiểu rất đặc biệt như bạn làm được thì bạn rất thích bạn, nó sẽ rất phù hợp với những bạn áp dụng các vị trí liên quan đến sự sáng tạo như là các bạn làm content creator hoặc là các bạn làm bên design ngày trước mình nhớ là mình từng

rất ấn tượng với một cái cv của bạn apply vị trí content thay vì viết một cái mail trình bày như mình về lúc này thì bạn ý làm thư sếp mình nhìn sang sếp mình kiểu em muốn luôn hút vào luôn sau khi mà mình đã làm hết mọi thông tin rồi thì bây giờ mình mới tải cái file đấy lên. Và bây giờ là bước mà mình sẽ điền tên email thì nếu như các bạn trong tv có cái phần này thì các bạn hãy viết đúng theo chương d, nhưng nếu không có thì các bạn hãy áp dụng cái công thức mà ngày trước mình làm. Đó là mình sẽ để tên công ty trước ví dụ như của mình là công ty it này- đến vị trí và không có tên mình. Bây giờ thì mình mới gặp bước nhập địa chỉ email người nhận vào, tại sao phải làm cuối cùng? Bởi vì phòng cái trường hợp là các bạn nhập cái địa chỉ email và trước xong rồi lờ mà các bạn chưa chỉnh xong rồi là các bạn chưa tải pha lê, các bạn bấm nhầm nút gửi cho các bạn thấy một chuyện kiểu một nước đi không thể cứu vãn nổi một bước cuối cùng là bước gửi cv ở bước này thì mình nghĩ dùng một cái tính năng mà dạo gần đây mới được update của gmail gửi theo lịch biểu, các bạn có thể chọn ngày và giờ cá nhân mình thì mình tránh gửi đi vào sáng ngày thứ 2, nếu mà mình gửi vào ngày thứ 2 thì mình sẽ gửi báo từ khoảng 2 giữa triệu nghĩa là 14:30. Ngoài ra thì nếu mà các cái buổi sáng thì các bạn nên gửi từ lúc 9 giờ. Ok phải đó là tất cả những lưu ý của mình về cái quá trình mà mình làm cv bao gồm cách lựa chọn style viết nội dung cv, những nguyên tắc trình bày cách mà mình gửi cv đi những cái này nó rất nhỏ nhưng mà nhiều khi bạn sẽ quên. Cho nên là các bạn hãy thật sự lưu ý nhá hi vọng là các bạn sẽ làm được một cái tên thật lâm ý với mình. Cảm ơn các bạn đã thích cái video này và đừng quên quay trở lại vào tuần sau để tao Xem số cuối cùng của thất nghiệp. Trieu tips đi phỏng vấn dành cho sinh viên đi làm thêm hay like, subscribe và nhấn nút chuông để không bỏ lỡ video mới nhất nhá. Xin cảm ơn hẹn gặp lại